



Giáo Phận **CALGARY - ALBERTA**
Giáo Xứ THÀNH VINH SƠN LIÊM

St. Vincent Liem Parish

2412 - 48th Street SE, Calgary, AB T2B 1M4

Phone: **403-262-1078** Email: st.vsl@telus.net - Website: <http://www.stvincentliem.ca>



BÍ TÍCH

- + **Giải Tội:** 20 phút trước các Thánh Lễ.
- + **Rửa Tội Trẻ Em:** 3:30 PM Thứ Bảy cuối tháng.
- + **Hôn Phối:** Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ.
- + **Xức Dầu Bệnh Nhân:** Xin liên lạc với quý Cha bất cứ lúc nào.
- + **Trao Minh Thánh cho Bệnh Nhân:** Xin liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha.

THÁNH LỄ

- + **Thứ Hai - Thứ Sáu** 11:00 AM; 6:00 PM
- + **Thứ Bảy** 9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:30 PM; 6:00 PM
- + **Chúa Nhật** 9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
- + **Chầu Thánh Thể**
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng 5:30 PM

QUÝ CHA

- + **Linh Mục Chánh Xứ**
J.B. Nguyễn Đức Vượng 403-479-4638
- + **Linh Mục Phó Xứ**
Martin Maria Nguyễn Huy Thông 403-589-4040

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

- Chủ Tịch**
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh 587-889-7907
- Phó Nội Vụ**
An Phong Lê Châu Tuấn 403-862-3226
- Phó Ngoại Vụ**
Michael Nguyễn 403-615-9568
- Thư Ký**
Maria Nguyễn Phương 403-714-4389
- Thư Ký Giáo Xứ**
Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403-262-1078

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B

Ngày 21 Tháng 4 Năm 2024



Bài đọc 1: Cv 4,8-12

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói trước Thượng Hội Đồng rằng: “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: chính nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.”

Bài đọc 2: 1 Ga 3,1-2

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Tin Mừng: Ga 10,11-18

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: "Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. "Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

Suy Niệm: Chúa Là Mục Tử Và Là Người Phục Vụ

Ngày Thế Giới lần thứ 55 cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào ngày 22-2-2011, Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, mời gọi chúng ta suy tư về đề tài: "lắng nghe, biện phân, và sống". Chúng ta bị chìm đắm trong một xã hội ồn ào, dao động vì nhiều thứ kích thích và thông tin tràn ngập bủa vây chúng ta. Để nhận ra tiếng Chúa gọi, cần có thái độ mặc niệm trong thinh lặng, lắng nghe (x. Sứ Điệp Cầu Cho Ơn Gọi 2018). Chăm chú lắng mới khám phá ơn gọi đặc thù và cách riêng mà Chúa đã nghĩ ra cho mỗi người chúng ta. Nhưng để sống, chúng ta phải chiêm ngắm Chúa Giê-su là Mục Tử.

- Mục Tử giàu lòng thương xót:

Trong Cựu Ước hình ảnh người mục tử có một tầm quan trọng. Khi nói về mục tử, người ta liền tưởng ngay đến điều đã viết trong sách Ngôn sứ Ezekiel nhân danh Thiên Chúa ông nói: "Chính Ta sẽ chăn nuôi chiên của Ta. Chính Ta, Ta sẽ cho chúng được an nhàn. Sấm của Đức Chúa Yavê. (Chiên) thất lạc, Ta sẽ tìm kiếm. (Chiên) tản mác, Ta sẽ lừa về. (Chiên) xây xát, Ta sẽ băng bó. (Chiên) bệnh hoạn, Ta sẽ bổ sức. Còn con nào béo, mạnh, Ta sẽ diệt đi. Một cách công minh, Ta sẽ chăn dắt chúng" (Ed 34,15-16). Lời tiên tri này được cụ thể hóa nơi Đức Giê-su Ki-tô, Vị Mục Tử nhân lành như chúng ta thấy trong Tin Mừng hôm nay. Vị Mục Tử giàu lòng thương xót biết và thương từng con chiên, ôm ấp con chiên ốm, chiên gặp nạn thì băng bó vết thương, chiên lạc đi tìm về. Chữ "mục tử" gợi lên sự dịu dàng và cảm động, khiến mỗi người chúng ta muốn trở thành con chiên lạc (Lc 15, 3-7) được Người Mục Tử quyết tâm đi tìm bằng được và vác trên vai.

- Mục Tử tốt lành trao ban mạng sống mình:

Hình ảnh người mục tử không chỉ quan trọng trong Kinh Thánh, mà chính trong Giáo hội hôm nay hình ảnh này vẫn còn hấp dẫn. Điều mà Thiên Chúa hứa với dân xưa rằng: "Ta sẽ ban cho những mục tử như lòng Ta mong muốn" (Gr 3,15) là kinh nghiệm hằng ngày của Giáo hội, dân mới của Thiên Chúa. Giáo hội biết rằng chính Chúa Giê-su, Vị Mục Tử Tối Cao hoàn thành cách sống động lời Thiên Chúa hứa: "Ta là Mục Tử tốt lành" (Ga 10,11); Người là "Mục Tử vĩ đại" (Dt 13,20) ủy thác cho những người kế nhiệm là các tông đồ nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên Chúa (x. Eph 21,15 ... 1 P.5,2). Nhờ các linh mục vâng theo lệnh Chúa Giê-su truyền: "Hãy đi, làm cho môn dân trở thành môn đệ của Thầy" (Mc 16,19) mà dân Chúa có thể sống dồi dào.

Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa sai các thợ gặt lành nghề đến gặt lúa của Người và xin cho các mục tử ngày hôm nay theo gương Chúa Giê-su là Mục Tử tốt lành. Ước mong họ dâng hiến sự sống mình và can đảm cống hiến mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên. Xin cho họ yêu mến đoàn chiên như Chúa Ki-tô đã yêu mến ngõ hầu họ có thể dẫn chiên đến sự hiệp nhất với Chúa Ki-tô.

Sự tốt lành của người mục tử được thể hiện trong hồng ân mà vị ấy làm cho đoàn chiên được giao phó được sống và sống dồi dào trong sự nhận biết chiên của mình. Người mục tử biết từng con chiên một với tình yêu cao cả và chăm sóc mỗi con chiên. Chiên "cảm nhận" được điều đó và biết mục tử của mình thật tốt lành.

LỊCH PHỤNG VỤ

“Biết” trong Kinh Thánh có nghĩa là biết trong tình yêu: biết vì tình yêu và trong tình yêu. Như một người mẹ, trong bóng tối đêm đen “cảm thấy” con mình bị bệnh, bà thức dậy để chăm sóc cho con, ngay cả khi người con ấy không phàn nàn, người con “cảm thấy” người mẹ chăm sóc cho mình. Tình yêu đích thực là sự biết hoàn hảo. Giống như Người Mục Tử tốt lành, các mục tử và đoàn chiên sống trong sự hỗ trợ để lớn lên trong sự qui chiếu vào Chúa Ki-tô.

- Thuộc về Đức Ki-tô:

Chúng ta bởi Chúa mà ra và chúng ta thuộc về Chúa, Chúa biết mỗi người chúng ta để thí mạng và sống lại vì đoàn chiên. Nếu chúng ta nghe tiếng Chúa, tin tưởng vào Chúa, chúng ta sẽ có được sự sống của chính Chúa. Chúa Giê-su nói: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: kẻ nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời, và khỏi đến tòa phán xét, nhưng đã ngang qua sự chết mà vào sự sống” (Ga 5, 24). Với đức tin, chúng ta hoàn thành bước quyết định: đi từ cõi chết đến cõi sống, bỏ miền đất của kẻ chết và bước vào miền đất của kẻ sống.

Giáo hội đề nghị các mục tử suy niệm đoạn Tin Mừng này: để suy ngẫm về chính mình. Tại sao vậy? Thừa mỗi mục tử đơn giản chỉ là “dấu chỉ” của Chúa Giê-su là Mục Tử. Vậy chúng ta suy gẫm trang Tin Mừng này và tìm cách sống bằng cách sống hiệp thông giữa chúng ta để chúng ta hiểu biết Chúa Ki-tô cách sâu xa và thuộc trọn về Chúa Ki-tô.

Trong Tin Mừng hôm nay, tương quan giữa mỗi người với Chúa Phục Sinh được chỉ ra trước hết là mối quan hệ “thuộc về”: chiêm không thuộc về kẻ trộm nhưng thuộc về mục tử. Thuộc về trước hết là sự nhận biết hỗ trợ: “Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta” (Ga 10,14). Sự nhận biết này rất quan trọng, chúng ta thuộc về Chúa khi chúng ta đón nhận Lời Chúa Giê-su (“chúng sẽ nghe tiếng Ta”). “Biết Chúa Giê-su là Mục Tử” là nghe tiếng Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Chúa.

Nhớ lại lời đề nghị của Chúa Giê-su: “Mùa lúa thật nhiều, mà thợ gặt lại ít! Chúng con hãy cầu xin Chủ Mùa sai nhiều thợ đến gặt lúa!” (Mt 9,37), chúng ta ý thức thật nhiều về nhu cầu phải cầu nguyện cho những ơn gọi linh mục và ơn gọi sống đời tận hiến. Chúng ta hãy xin Chúa Cha trên trời đốt nóng tâm hồn những người trẻ để họ quảng đại đáp lại tiếng Chúa, đồng thời xin Chúa phù giúp các linh mục mà Chúa đã ban cho cộng đoàn Dân Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

21 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

Cv 4,8-12 / 1Ga 3,1-2 / Ga 10,11-18

Thánh Anselmô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Vịnh Tuần IV

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG:

H. “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai” nghĩa là gì?

T. Nghĩa là Đức trinh Nữ Maria đã thụ thai Con Thiên Chúa bởi phép Chúa Thánh Thần, mà không có sự cộng tác của người nam. (Lc 1,35) (GLHT, 82)

CHIA SẺ:

- Biển cố Truyền tin cho Đức Maria mở đầu “thời gian tới hồi viên mãn” (Gl 4,4), nghĩa là hoàn thành các lời hứa và các sự chuẩn bị. Đức Maria được mời gọi cư mang Đấng mà “tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể”. (Cl 2,9)

- Trong biển cố truyền tin, thắc mắc của Mẹ Maria: “Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34) đã được giải đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà” (Lc 1,35). Việc thụ thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần.

- Chúa Thánh Thần là “Chúa và là Đấng ban sự sống”, được sai đến để thánh hóa cung lòng Đức Trinh Nữ Maria và làm cho Mẹ thụ thai một cách thần linh.

Vì vậy, toàn bộ cuộc đời của Chúa Giê-su Ki-tô sẽ biểu lộ “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xúc đầu tấn phong Người” như thế nào. (Cv 10,38)

22 Thứ Hai - Cv 11,1-18 / Ga 10,1-10

23 Thứ Ba - Cv 11,19-26 / Ga 10,22-30

Thánh Giorgiô, Tử đạo

và Thánh Adalbertô, Giám mục, Tử đạo

24 Thứ Tư - Cv 12,24-13,5a / Ga 12,44-50

Thánh Fidêlê Sigmaringen, Tử đạo

25 Thứ Năm - *Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng*

Lễ kính - 1Pr 5,5b-14 / Mc 16,15-20

Thánh Vịnh Riêng

26 Thứ Sáu - Cv 13,26-33 / Ga 14,1-6

27 Thứ Bảy - Cv 13,44-52 / Ga 14,7-14

28 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Cv 9,26-31 / 1Ga 3,18-24 / Ga 15:1-8

Thánh Phê-rô Chanel, Linh mục, Tử đạo

Thánh Luy Maria Grignon Monfort, Linh mục

Thánh Vịnh Tuần I

THÔNG BÁO

RAO HÔN PHỐI

Có Anh **Nguyễn Hùng**, con ông Nguyễn Văn Cung và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, hiện đang cư ngụ tại Calgary, AB, Canada.

Xin kết hôn với Chị **Nguyễn Hoàng Bảo Trâm**, con ông Nguyễn Viết Tuấn và bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, hiện đang cư ngụ tại Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Ai biết đôi bạn này có ngăn trở gì, xin trình báo với quý Cha.

NGƯỜI ĐỌC SÁCH THÁNH TRONG THÁNH LỄ

Kính thưa quý Hội Đoàn, Ca Đoàn, quý Ban, quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Chúng con thông báo đến toàn thể Giáo xứ, sẽ mở một chương trình huấn luyện cho đại diện quý Đoàn Thể, Ca Đoàn, Ban, Nhóm và tất cả mọi người giáo dân cùng tham gia sứ vụ đọc Sách Thánh trong Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm. Việc hướng dẫn này do Cha phó Martin Maria Nguyễn Huy Thông, Anh Anphong Lê Châu Tuấn (HĐMV) và Anh Phê-rô Nguyễn Thanh Tích (Trưởng ban Nghi Lễ) trực tiếp giúp đỡ. Sau đây là những hướng dẫn cụ thể:

Những Điều Kiện Đọc Sách Thánh Tại Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm:

Ghi Danh: Họ và Tên:

Số phone: Số phong bì:

Email:

1. Người đã được rửa tội.

2. Đã gia nhập Giáo xứ.

3. Không bị trục trặc về Hôn Phối.

4. Là người giáo dân trên 18 tuổi.

5. Đọc Sách Thánh phù hợp với việc tham dự Thánh Lễ với gia đình.

6. Sau khi đã ghi tên, sẽ tham dự khóa hướng dẫn ngay sau Thánh Lễ mình chọn.

7. Ngoài việc ghi tên từ nay, sẽ có 2 tuần được thông báo và ghi tên trực tiếp ngay sau thánh lễ tham dự là ngày 6 và 13/4/2024.

8. Sẽ có 2 ngày hướng dẫn ngay sau các thánh lễ 6:00 pm thứ Bảy 19/4. 9:00 am Chúa Nhật 20. Chúa Nhật 27 và 28/4/2024.

9. Giáo dân ghi danh nơi quý Cha, Anh Lê Châu Tuấn (403) 862-3226, Anh Nguyễn Thanh Tích (403) 808-8732, Anh Giuse Nguyễn Đình Bảo (403) 971-1610, Chị Phan Thị Mừng (403) 680-7287.

10. Các Đoàn Thể xin ghi danh nơi Đoàn Trưởng, ca đoàn Trưởng. Quý Đoàn Trưởng, ca đoàn Trưởng ở lại sau thánh lễ mình hát để được chỉ dẫn rồi về giúp cho thành viên Đoàn Thể, Ca Đoàn của mình đọc trong những dịp lễ của Hội Đoàn và Ca Đoàn.

Quý Cha, HĐMV và Ban Nghi Lễ.

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA TÔN VINH ĐỨC MẸ 2024

Xin chào quý Cha, quý HĐMV, quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Xin được thông báo sớm để quý Ca Đoàn, quý Đoàn Thể có thời gian tập dợt, chuẩn bị, ...

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ trước đến nay của Giáo xứ về việc tôn vinh, tạ ơn Mẹ Maria vào Tháng Hoa hàng năm. Sau khi đã hội ý và được sự đồng ý của một số Đoàn Thể, lịch trình dâng Hoa sẽ được phân chia như sau:

Tháng Hoa (Tháng 5/2024) sẽ có 4 tuần.

Các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy 4:30 pm và 6:00 pm xin nhờ 2 Ca Đoàn TNTT và Vinh Sơn Liêm phụ trách 1 trong những tuần nói trên.

Các Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 9:00 am và 6:00 pm xin được mời gọi các Ca Đoàn Niềm Tin và Ca Đoàn La Vang tham dự.

* Khai mạc Tháng Hoa: Thánh Lễ 11:00 am ngày 5/5/2024: rước kiệu bên ngoài (nếu thời tiết tốt, ...) Hội các Bà Mẹ Công Giáo kiêng kiệu, Gia đình Tông Đồ Trẻ Phụng Vụ Dân Hoa và xướng Kinh Mân Côi (nhờ anh Hậu và anh Mậu giúp âm thanh bên ngoài). HĐMV và Ban Phụng Vụ sắp xếp và hướng dẫn đoàn kiệu.

* Thánh Lễ 11:00 am ngày 12/5/2024: Mother's Day - Các BMCG Phụng Vụ Dân Hoa.

* Thánh Lễ 11:00 am ngày 19/5/2024: Huynh Đoàn Đa Minh Phụng Vụ Dân Hoa.

* Thánh Lễ 11:00 am ngày 26/5/2024: Ca Đoàn Trầm Hương Phụng Vụ Dân Hoa.

HĐMV xin thông báo.

Chủ Tịch. Phao-lô Nguyễn Ngọc Ánh.

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH 20-21/4/2024, NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

Theo tiêu chí của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trên Việt Nam, trên thế giới, vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, các Bạn Thiếu Nhi Thánh Thể trong các Ngành sẽ cùng cộng đoàn cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ. Kính xin quý Ông, Bà, Anh Chị Em cùng hợp lời cầu nguyện cho các Bạn Trẻ tìm ra Ơn Gọi của mình trong Giáo xứ chúng ta.

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MỪNG LỄ KÍNH THÁNH CATARINA THÀNH SIENA (27/4/2024)

HĐGDĐM Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh.

* 9:00 am - 9:05 am: Đọc kinh khai mạc.

* 9:05 am - 9:25 am: Xưng tội.

* 9:30 am - 10:00 am: Tham dự Thánh Lễ.

* 10:05 am - 10:35 am: Châu Thánh Thể.

* 10:40 am - 10:55 am: Giải lao.

* 11:00 am - 12:15 pm: Tĩnh tâm.

* 12:15 pm - 1:15 pm: Ăn trưa.

* 1:30 pm - 2:00 pm: Nguyệt hội.

* 2:00 pm - Sám hối và Bế mạc.

Huynh đoàn sẽ xin lễ kính Thánh Catarina vào Thánh Lễ 9:00 am Chúa Nhật ngày 28/4/2024. Kính mời quý anh chị mặc đồng phục, đeo huy hiệu và tham dự đông đủ. Mọi chi tiết xin liên lạc Chị Lan (403) 830-7696.

Ban phục vụ trân trọng kính mời.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÁNH MẪU XXI, SASKATOON

Chủ Đề: "NÀY LÀ MẸ CON" – "BEHOLD YOUR MOTHER" (Jn. 19. 27)

Từ ngày 17/5/2024 đến 19/5/2024.

Giáo xứ: SAINT PATRICK ROMAN CATHOLIC CHURCH

(3339 Centennial Dr., Saskatoon, SK S7L 6V4)

Ngày I - Thứ Sáu ngày 17/5/2024.

Ngày II - Thứ Bảy ngày 18/5/2024.

Ngày III - Chúa Nhật ngày 19/5/2024.

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em tham dự 3 ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang tại đây. Kính mời.

MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ VÀ BỮA CƠM CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ NGÀY SINH NHẬT VÀO THÁNG 4/2024

Trong tinh thần Hiệp Hành mà Đức Giám mục Giáo phận mời gọi mọi người đến hiệp thông trong các bí tích và quan tâm đến mọi người trong Giáo xứ, chúng con đã gửi thư về từng người có ngày sinh nhật trong Tháng Tư. Vậy nếu quý vị nào được mời xin hồi báo cho Giáo xứ: qua bưu điện, giỏ tiền nhà thờ hay đưa cho các Cha trước 1 tuần để thuận tiện cho việc tổ chức.

CẬP NHẬT SỔ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO

Trong thời gian 6 năm qua có nhiều gia đình từ các nơi khác đến, hoặc đã có Sổ Gia Đình Công Giáo từ Việt Nam sang nhưng chưa cập nhật tên, ngày Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu hay Thêm Sức. Gia đình nào muốn cập nhật Sổ Gia Đình Công Giáo, xin mang sổ, giấy Chứng Nhận đến quý Cha hoặc Văn Phòng Giáo xứ. Mọi chi tiết, xin liên lạc với Văn Phòng (403) 262-1078.

TIỀN THU CHÚA NHẬT NGÀY 14/4/2024

* Thứ Bảy (13/4/2024):

Thánh Lễ 4:30 pm

\$825.00

Thánh Lễ 6:00 pm

\$970.00

*** Chúa Nhật (14/4/2024):**

Thánh Lễ 9:00 am	\$2,150.00
Thánh Lễ 11:00 am	\$2,550.00 + \$5 USD
Thánh Lễ 6:00 pm	\$1,865.00
CỘNG 5 LỄ	\$8,360.00 + \$5 USD
Quý Xây Dựng	\$1,180.00
Đám tang Anh Phạm Hưng #288	\$500.00
Đặt cốc Gym (Nguyễn Hà 20/7)	\$300.00
Thuê Hội Trường (#392. 14/4)	\$300.00
Rửa tội Lê Anh Dương (#392.)	\$300 USD
TỔNG CỘNG	\$10,640.00 + \$305 USD

ĐÓNG GÓP TRÊN \$50 CHÚA NHẬT NGÀY 14/4/2024

Số DB Họ và Tên	Số Tiền Đóng Góp
#169. CỤ Bà HỨA THỊ MAI	\$1,000.00
Ẩn Danh	\$500.00
#288. CHỊ TRẦN TÚY PHƯỢNG	\$500.00
#702. A.C NGUYỄN VŨ NHẬT	\$200.00
#307. A.C NGUYỄN VĂN THUẬN & NHI	\$155.00
#74. A.C HOÀNG THỊ NƯƠNG DUYÊN & JOHN	\$130.00
#193. CHỊ NGUYỄN MAI	\$100.00
#234.	\$100.00
#276. Bà Phạm Cậy	\$100.00
#320. A.C Phan Anh Quang Trường & Hiền	\$100.00
#392. Ô.B Phạm Văn Nhân & Huyền	\$100.00
#461. A.C Nghi Michael & Nhung	\$100.00
#607. A.C Đình Minh Nhật	\$100.00
Chị Võ Mỹ	\$100.00
#679. A.C Trần Khương Tân	\$90.00
Ẩn Danh	\$75.00
#616. A.C Nguyễn Vũ Hoàng	\$65.00
#232. A.C Nguyễn Đức Thắng & Linh	\$60.00
#356. Bà Trần Lan	\$60.00
#756. A.C Lê Khắc Tiến & Bích Ngọc	\$60.00
#93. A.C Mai Lý Hùng	\$50.00
#121. Ô.B Nguyễn Ngọc Ánh & Thủy	\$50.00

#189. A.C Nguyễn Hồng Long & Thy	\$50.00
#203. A.C Nguyễn Văn Nhân	\$50.00
#204. A.C Nguyễn Duy Nhật & Loan	\$50.00
#212. A.C Nguyễn Đức Huy Peter	\$50.00
#251. Ô.B Cố Nguyễn Thành Tri & Hồng	\$50.00
#308.	\$50.00
#338. Ô.B Trần Văn Dũng & Thúy	\$50.00
#343. A.C Trần Quang Hà & Thảo	\$50.00
#365. A.C Trần Đức Quang & Thủy	\$50.00
#423. A.C Nguyễn Thanh Hùng & Lan	\$50.00
#450. A.C Lưu Thế Khải & Uyên	\$50.00
#456. A.C Đoàn Thanh Bình & Hương	\$50.00
#459. Ô.B Trần Văn Quang & Tâm	\$50.00
#522. Ô.B Phạm Côi & Lan	\$50.00
#556. Anh Nguyễn Thế Đông	\$50.00
#596. A.C Trần Hoàng Thái	\$50.00
#623. A.C Phạm Ngọc Tuấn Huy & Hiền	\$50.00

**Xin Chân Thành Tri Ân Những Nghĩa Cử Cao Đẹp,
Tấm Lòng Bác Ái Và Thương Xót Bao La Của Quý Vị.**

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI

Quý Cha sẽ dâng lễ 6 giờ chiều mỗi ngày theo ngày mất của từng người trong Giáo xứ. Kính mời quý gia đình có những người thân trong danh sách này, bớt chút thời gian đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ.

1. CỤ Bà Têrêsa Trần Thị Thơm, 80 tuổi. Mất ngày 20/4/2013, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 20/4/2024.
2. CỤ Ông Thomas Phạm Ngọc Trâm, 78 tuổi. Mất ngày 22/4/2018, dâng lễ chiều Thứ Hai ngày 22/4/2024.
3. CỤ Ông Phao-lô Nguyễn Văn Thước, 88 tuổi. Mất ngày 23/4/2021, dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 23/4/2024.
4. Anh Gioan-Kim Nguyễn Thanh Hiên, 66 tuổi. Mất ngày 24/4/2021, dâng lễ chiều Thứ Tư ngày 24/4/2024.
5. Anh Giuse Nguyễn Viết Minh, 19 tuổi. Mất ngày 28/4/2012, dâng lễ chiều Chúa Nhật ngày 28/4/2024.

**GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE
Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn**